

สำเนา



ประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๔ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

-ตามประกาศแนบท้ายประกาศ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้สิทธิตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังรายละเอียด

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง	วิธีการประเมินฯ	เวลา	สถานที่
๑. พยาบาลวิชาชีพ	<p>ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง๓. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ๔. แนวคิดพัฒนาตนเอง๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์๖. บุคลิกภาพ๗. เชี่ยวชาญปัญหาไวยุติ	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ตึกอำนวยการ ชั้น ๔

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้ที่จะผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง www.galya.go.th เมนู “รวมงานกับเรา”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ จำปาทอง

(นายอนุรักษ์ จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรพิน สุพานไช)

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
1	นางสาวอนนะมล โก้จะกั้ง	ผู้เข้าสอบต้องนำผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงและมีผลเป็นลบ (negative) เท่านั้น จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้